

Số: /SNgV-HTQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2020

V/v phúc Công văn số
312/CDQN ngày 10/8/2020 của
Trường Cao đẳng Quảng Ngãi

Kính gửi: Trường Cao đẳng Quảng Ngãi.

Sở Ngoại vụ nhận Công văn số 312/CDQN ngày 10/8/2020 của Trường Cao đẳng Quảng Ngãi về việc xin hỗ trợ kinh phí cho lưu học sinh Lào trong thời gian tạm nghỉ học vì phòng, chống dịch Covid-19. Về việc này, Sở Ngoại vụ trao đổi như sau:

Sở Ngoại vụ được UBND tỉnh giao là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm tham mưu về các nội dung hợp tác với CHDCND Lào, trong đó có nội dung đào tạo sinh viên Lào ở một số địa phương như Champasak, Attapeu, Sekong theo diện Hiệp định (*tỉnh Quảng Ngãi cấp học bổng đào tạo bậc đại học cho sinh viên Lào từ ngân sách tỉnh trên cơ sở nội dung hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi với một số tỉnh thành của Lào*). Hiện nay số sinh viên này đang theo học tại các Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Tài chính - Kế toán. Đối với số sinh viên Lào đang theo học theo diện tự túc tại một số trường khác trên địa bàn tỉnh, Sở Ngoại vụ không có thẩm quyền xem xét, tham mưu hỗ trợ thực hiện các chính sách về đào tạo, ăn ở sinh hoạt, v.v. cho số đối tượng này.

Qua trao đổi với Sở Tài chính, được biết theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, Nhà nước hỗ trợ tiền ăn với mức hỗ trợ 80.000 đồng/ngày trong thời gian cách ly y tế cho các đối tượng bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại cơ sở, địa điểm khác (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp). Người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế được cấp không thu tiền gồm nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm gội và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế với tổng chi phí là 40.000 đồng/ngày. Đối chiếu quy định trên, số lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường không thuộc đối tượng được hỗ trợ kinh phí.

Sở Ngoại vụ trao đổi như trên để Quý Trường biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- SNgV: PGĐ;
- Lưu: VT, HTQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Thành